

Số: /TB-VPUB

Ninh Thuận, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam tại phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

Ngày 29 tháng 3 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp trực tuyến kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế-xã hội quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì phiên họp. Tham dự họp có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền; lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh; các thành viên UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND: Kinh tế-Ngân sách, Văn hóa-Xã hội; lãnh đạo các ngành: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Chi cục Hải quan, Cục Quản lý thị trường, Đảng ủy Khối Cơ quan-Doanh nghiệp tỉnh, Liên Minh Hợp tác xã tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành thuộc UBND tỉnh; đại diện Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có: Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc cấp huyện.

Trên cơ sở dự thảo báo cáo, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam thống nhất kết luận và chỉ đạo các nội dung cụ thể như sau:

I. Về tình hình kinh tế-xã hội quý I/2023

1. Về dự thảo báo cáo: Cơ bản thống nhất, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến của các ngành, địa phương; khẩn trương hoàn thiện tham mưu, trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh xem xét, ký gửi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

2. Về đánh giá chung: Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2023 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhu cầu thị trường tiêu thụ thế giới giảm, lạm phát mức cao, việc hạn chế tín dụng một số lĩnh vực đô thị, du lịch, lãi suất còn ở mức cao gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn, thời tiết không thuận lợi cho khai thác thủy sản. Trước tình hình đó, UBND tỉnh đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, với quyết tâm chính trị cao, tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, sát tình hình, có trọng tâm, trọng điểm, tổ chức các hội nghị chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công,

tháo gỡ các khó khăn về chính sách đất đai, đầu tư, khoáng sản; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội Quý I duy trì ổn định, chuyển biến tích cực so với cùng kỳ năm 2022, các lĩnh vực đều tăng trưởng, GRDP tăng 7,67% (Quý I/2022 tăng 4,16%), (theo đánh giá của Tổng cục Thống kê tỉnh xếp thứ hạng 16/63 tỉnh thành; xếp thứ hạng 5/14 tỉnh Duyên hải miền Trung (từ Thanh Hóa đến Bình Thuận)), một số ngành, lĩnh vực thương mại, du lịch, công nghiệp khai khoáng tiếp tục phục hồi và tăng trưởng cao; sản xuất nông nghiệp duy trì ổn định có sự tăng trưởng, sản xuất tôm giống tiếp tục phát huy lợi thế và tăng khá. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt hơn; các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Quý Mão đạt được mục tiêu đề ra: **"Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm"**. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm, giao quân an toàn, đạt chỉ tiêu; công tác chuẩn bị diễn tập KVPT cấp tỉnh năm 2023 được tổ chức nghiêm túc, khẩn trương; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; an toàn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; công tác thực hành, tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.

Đạt được kết quả nêu trên nhờ sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự chủ động, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt của UBND tỉnh; cụ thể hóa kịp thời các chủ trương, định hướng của Trung ương, của Tỉnh thành giải pháp triển khai ngay trong thực tế; công tác phối hợp tham mưu của các cấp, các ngành và các địa phương được chủ động, có trách nhiệm hơn; sự quan tâm, giám sát, hỗ trợ kịp thời của HĐND tỉnh và Mặt trận, đoàn thể tỉnh; sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế-xã hội của Tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, đó là: Tốc độ tăng trưởng thấp so với kế hoạch, chưa có năng lực mới tăng thêm nên lĩnh vực năng lượng tăng trưởng thấp; sản lượng khai thác thủy sản giảm do ngư trường không thuận lợi; công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu thủy sản còn khó khăn; tiến độ giải ngân còn thấp; thu ngân sách còn khó khăn, giảm so với cùng kỳ; kế hoạch sử dụng đất, giá đất, các đồ án quy hoạch phân khu chậm ban hành; tình trạng khai thác khoáng sản, xây dựng trái phép chưa được xử lý triệt để; hoạt động doanh nghiệp còn khó khăn; đào tạo nghề, giải quyết việc làm đạt thấp; kỷ luật, kỷ cương một số nơi chưa nghiêm; an ninh trật tự một số nơi còn phức tạp.

Nguyên nhân chủ yếu: - Về khách quan: Do tác động của tình hình thế giới và cả nước, nhất là tác động của lạm phát thế giới ảnh hưởng nhu cầu thị trường giảm, việc hạn chế tín dụng một số lĩnh vực đô thị, du lịch, lãi suất còn ở mức cao gây khó khăn cho doanh nghiệp trong tiếp cận vốn; các cơ chế chính sách về năng lượng, đất đai, khoáng sản, đầu tư, đấu thầu, lâm nghiệp còn nhiều vướng mắc chậm được tháo gỡ; công tác đấu giá quyền sử dụng đất chưa đạt kết quả do thị trường bất động sản gặp khó khăn.

- Về chủ quan: Trách nhiệm người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chưa cao, chưa quyết liệt; năng lực chuyên môn của một số đơn

vị còn hạn chế. Sự phối hợp giữa các cơ quan có trường hợp thiếu chặt chẽ. Công tác chuẩn bị đầu tư chưa được một số chủ đầu tư quan tâm đúng mức. Một số nhà đầu tư thiếu năng lực, thiếu quyết tâm đầu tư, nhất là lĩnh vực du lịch.

II. Nhiệm vụ trọng tâm quý II/2023

Để tạo bước đột phá trong tăng trưởng phần đầu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra, cần **“TẬP TRUNG, TĂNG TỐC CAO HƠN”** với quyết tâm phần đầu trong quý II nông lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,0%, công nghiệp - xây dựng tăng 14,03%, dịch vụ tăng 10,13% để quý II thấp nhất đạt tăng trưởng 10,01%, góp phần 6 tháng đầu năm 2023 tăng 9% và phần đầu cao hơn; UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố quán triệt phương châm hành động năm 2023 **“Đoàn kết, kỷ cương, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”**, nêu cao tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao, phải nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành để sớm khắc phục những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ để đẩy nhanh quá trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, trong đó cần tập trung vào những lĩnh vực còn dư địa, còn khả năng, còn tiềm năng, còn cơ hội để lãnh đạo chỉ đạo điều hành phát triển, như: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông lâm nghiệp; thương mại dịch vụ du lịch; đồng thời tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về nông, lâm, nghiệp: tập trung khơi thông và giải quyết một số điểm nghẽn như: nghiên cứu mở rộng diện tích sản xuất; tập trung tháo gỡ vướng mắc trong nuôi biển; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nông nghiệp, kiên quyết xử lý thu hồi đối với các dự án chậm triển khai, không khả thi để kêu gọi các dự án mới khả thi, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các giải pháp khắc phục cảnh báo của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2023, chỉ đạo quyết liệt hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023. Hoàn thành, phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu vùng sản xuất tôm giống công nghệ cao An Hải-Sơn Hải.

2. Về công nghiệp-xây dựng: Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp. Tiếp tục làm việc cụ thể với một số nhà đầu tư, một số dự án, một số công ty để tìm hiểu, lắng nghe chia sẻ, động viên, đồng hành hỗ trợ giải quyết khó khăn, nhất là các lĩnh vực quan trọng, sản phẩm chiếm tỷ trọng lớn như: sản xuất Bia, chế biến thủy sản, vật liệu xây dựng, đá, xi măng... Tiếp tục tích cực, tăng cường công tác thu hút các nhà đầu tư vào các Khu, Cụm công nghiệp.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án động lực và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khẩn trương hoàn tất thủ tục đấu thầu để khởi công dự án điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1-1.500 MW; Khu công nghiệp Cà Ná; đẩy nhanh tiến độ Bến 1B – Cảng tổng hợp Cà Ná, thủy điện tích năng Bác Ái, hoàn thiện hạ tầng và nâng tỷ lệ lấp đầy các KCN Du long, Phước Nam và Cụm công nghiệp Quảng Sơn, hoàn thành đầu tư mở rộng KCN Thành Hải 20 ha; đẩy nhanh tiến độ đầu tư Cụm Công nghiệp Hiếu Thiện, hoàn tất thủ tục lựa chọn nhà đầu tư Cụm Công nghiệp Phước Minh 1 và Phước Minh 2.

3. Về du lịch: Tiếp tục tập trung phát triển du lịch theo hướng toàn diện, cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Huy động mạnh mẽ sự tham gia, hưởng ứng của doanh nghiệp du lịch, dịch vụ, điểm đến, cơ sở mua sắm, phương tiện vận chuyển... nhằm tạo các chuỗi sản phẩm, chương trình kích cầu du lịch nội địa độc đáo, đặc sắc thu hút du khách góp phần tăng trưởng khách du lịch trong năm 2023. Xây dựng kế hoạch, kết nối công ty lữ hành chuẩn bị đón các dòng khách du lịch Trung Quốc trong thời gian tới. Trước mắt, tập trung chuẩn bị tốt công tác tổ chức Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận năm 2023. Các địa phương cần đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển du lịch, tích cực nghiên cứu, sáng tạo, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới lạ, mang tính đặc thù; những mô hình du lịch khác biệt, đặc sắc mang nét đặc trưng riêng của từng địa phương để thu hút khách du lịch.

4. Về một số công việc cụ thể:

4.1. Giải ngân vốn đầu tư công: Để triển khai thực hiện có hiệu quả, quyết tâm giải ngân 95-100% vốn, yêu cầu các cơ quan, địa phương, chủ đầu tư tích cực hơn nữa trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp, vốn chương trình mục tiêu quốc gia với tinh thần luôn luôn **“Tăng tốc, chủ động, bám sát, quyết tâm, quyết liệt”**.

4.2. Giải quyết khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp quý I/2023 và một số hội nghị chuyên đề giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong đầu **tháng 4/2023**.

- Trước mắt, các ngành chủ động giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

4.3. Cải cách hành chính: Tiếp tục triển khai hiệu quả, tích cực hơn nữa, với tinh thần quyết liệt, tập trung hơn. Các sở ngành, địa phương cần xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật kỷ cương, hành chính, tiêu cực, những nhiễu.

4.4. Chuyển đổi số: Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ngành, địa phương bám sát mục tiêu, chủ đề hành động của tỉnh năm 2023, rà soát các kế hoạch, chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh để tập trung thực hiện; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023. Các huyện có xã chưa thực hiện ký số khẩn trương đôn đốc chỉ đạo thực hiện chữ ký số.

4.5. Giao các cơ quan, đơn vị căn cứ dự toán được giao tổ chức triển khai điều hành thu chi ngân sách đảm bảo đúng quy định pháp luật; đặc biệt là thu đúng, thu đủ, thu kịp thời; nhất là thu từ đất đai, thu bán đấu giá các cơ sở nhà đất.

4.6. Giao Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí.

4.8. Giao Sở Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh: triển khai, tổ chức thực hành diễn tập KVPT tỉnh năm 2023 theo Kế hoạch bảo đảm an toàn, giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống; làm tốt công tác trật tự an toàn xã hội.

4.9. Chuẩn bị nội dung tổ chức các hội nghị quan trọng:

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Gặp mặt doanh nghiệp; Hội nghị đánh giá kết quả hợp tác giữa tỉnh Ninh Thuận với các thành phố: Hồ Chí Minh, Hà Nội.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chuẩn bị tốt công tác tổ chức hội nghị đánh giá kết quả các thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số với Tập đoàn: FPT, Viettel, VNPT.

- Giao Sở Xây dựng chuẩn bị tốt công tác tổ chức Hội nghị chuyên đề về trật tự đô thị.

- Giao Sở Khoa học và Công nghệ chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức đánh giá kết quả các chương trình hợp tác với các trường, viện nghiên cứu.

- Giao các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ tham mưu trình các Nghị quyết chuyên đề, các chương trình, đề án phục vụ kỳ họp chuyên đề, kỳ họp giữa năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh.

5. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh liên quan đến những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện chương trình dạy học 2 buổi/ngày theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý kịp thời.

- Phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chủ trì cuộc họp chỉ đạo giải quyết những bất cập nêu trên.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các cơ quan, địa phương biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐB Quốc hội đơn vị tỉnh Ninh Thuận;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Khối cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Các tổ chức xã hội, các tổ chức xã hội-nghề nghiệp cấp tỉnh;
- Thường trực các Huyện, Thành ủy;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG



Hồ Sĩ Sơn